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Þskj. 849  —  518. mál.

Fyrirspurn
til mennta- og menningarmálaráðherra um varðveislu menningararfsins á stafrænu formi.

Frá Þorgerði K. Gunnarsdóttur.

Hvað hefur verið gert á vegum ráðuneytisins og stofnana þess til að varðveita menningar-
arfinn á stafrænu formi og gera hann aðgengilegan?

Skriflegt svar óskast.


